



สารสช.จังหวัดสตูล

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

سلامัตฮารีรายา อีฎิ้ลฟิตรี

ตรวจนิเทศและติดตาม การให้เงินและการจ่ายเงินแก่โรงเรียนเอกชนประจำปี 2560



วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจนิเทศและติดตาม การให้เงินและการจ่ายเงินแก่โรงเรียนเอกชนประจำปี 2560 เพื่อให้การใช้เงินอุดหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุงการพัฒนางานของโรงเรียนตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบให้ดำเนินการตามหลักพระราชบัญญัติ 2550 แก้ไข (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยา, โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์, โรงเรียนสุโขทัยวิทยา, โรงเรียนวิทยาทิตพัฒน์,โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์, โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม และโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา

ตรวจนิเทศและติดตาม การให้เงินและการจ่ายเงินแก่โรงเรียนเอกชนประจำปี 2560



วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจนิเทศและติดตามการให้เงิน และการจ่ายเงินแก่โรงเรียนเอกชนประจำปี 2560 เพื่อให้การใช้เงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุง การพัฒนางานของโรงเรียนตาม ภารกิจหลัก 4 ด้าน ทั้งนี้ยังเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำการบริหารจัดการโรงเรียน เอกชนในระบบให้ดำเนินการตามหลักพระราชบัญญัติ 2550 แก้ไข (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ณ โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุสสิริ, โรงเรียนดารุลอูลูม, โรงเรียนฟุ่หว้าวิทยาคาร, โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา, โรงเรียนพระชนกษัตริย์ศึกษา, โรงเรียนเพชรชูศึกษา, โรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนาศาสตร์, โรงเรียนร่ำบาอูลอูลูม และโรงเรียนจงหัว

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้



ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมคิด เจ็บชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ ห้วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

อบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา



ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมคิด เจ็บชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับระมาณ 2561 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมจิตร สลักศรี และอาจารย์จินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน เป็นบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย



วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายศักดิ์จิต มาสจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมี บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมจำนวน 66 คน

ผลิต และแจกจ่ายปฏิทินรอมฎอน



สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผลิต และแจกจ่ายปฏิทินรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 (พ.ศ.2561)

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
โทรศัพท์ : 074-724721 webslet : www.opes.go.th
FB : <https://www.facebook.com/opes.go.th/>

รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายสมคิด เจียชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมรับนโยบาย (จากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า ต่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มผู้อำนวยการและประสานงาน ได้กำหนดประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี 2561 เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมีผลการประเมินแผนคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ดีขึ้นไป

โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ



วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมคิด เจียชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาช่วยเหลือกรณีตัวแทนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล



บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทุกโรงเรียน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องการพิจารณาช่วยเหลือกรณีตัวแทนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่าประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาและน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จึงทำให้มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพดังกล่าว

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนและผู้บริหาร



วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายสมคิด เจียชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนและผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมซี.เอส. ปัตตานี

โครงการอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนและผู้บริหาร จชต.



ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายสมคิด เลี้ยวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนเอกชนและผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายอดิวัฒน์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมไดอิชิ ย่านหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียน



ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรมพรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ



วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ดำเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนศรีอมานศึกษา ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ห้องเรียนสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มห้องเรียน จำนวน 6 ห้องเรียน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ



บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ดำเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนสตูลสถานศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ หมวด 9 ระเบียบการของโรงเรียน ข้อ 22 ระเบียบการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561ต่อไป